

TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC KỲ THI, CUỘC THI

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh đạt giải nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Tối ngày 28/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi năm học 2022 - 2023. Tới dự có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các thầy cô giáo có học sinh đạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Trong năm học vừa qua, Thái Bình có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Trường THPT Chuyên Thái Bình có 34 học sinh đạt giải, trong đó có 2 giải nhì, 11 giải ba và 21 giải khuyến khích. Tại giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc có 23 học sinh đạt giải ở các môn điền kinh và vovinam, trong đó có 9 học chương vàng, 6 học chương bạc, 17 học chương đồng. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thái Bình có 15 học sinh là thủ khoa, 4 khoa của tỉnh các khối A0, A1, B, C và khối D. Tại hội nghị, 26 giáo viên và 85

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)



Đại tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sáng ngày 28/8, Công an tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) giai đoạn 2018 - 2023; triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 04, ngày 25/4/2023 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Giang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Thanh Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Vinh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quy chế số 508, công tác phối hợp thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội giữa lực lượng công an và các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động của hai ngành trong công tác phối hợp. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, tham mưu để xuất cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng kịp thời giải quyết ổn định các vụ đình công, lãn công, ngừng việc tập thể, những vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, công nhân lao động, không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo, kích động gây mất ANTT. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong lĩnh vực lao động, công đoàn, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, tổ chức công đoàn các cấp, các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế. Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được duy trì, ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong lao động, sản xuất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 04 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm ANTT; 80 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tuyên dương, khen thưởng.

TRINH CƯỜNG

THÔNG QUÁ DỰ THẢO BÁO CÁO...

(Tiếp theo trang 1)

của Bộ Chính trị. Các cơ quan tổ tụng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý, giải quyết theo đúng quy định 100% tin báo, tố giác về tội phạm. Việc phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ban, ngành của huyện với các cơ quan bảo vệ pháp luật thông qua quy chế làm việc, quy chế phối hợp được thực hiện

chặt chẽ, góp phần giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện. Trong quá trình điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc, các cơ quan tiến hành tố tụng đã chủ động báo cáo Thường trực Huyện ủy nội dung vụ án, vụ việc trước khi khởi tố, truy tố bị can, bảo đảm trung thực, chính xác, khách quan. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng đã từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo,

chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần bảo đảm việc xử lý tội phạm và người có hành vi vi phạm pháp luật được kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật. Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo các cách xử pháp luật về Đảng và Nhà nước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Thái Thụy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản, quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương, đồng thời duy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Gắn kết hiệu quả,

toàn diện, sâu sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm. Nâng cao trách nhiệm chấp hành, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính trong thực thi công vụ; đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, đủ luận xã hội quan tâm theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Thực hiện tốt công tác năm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa các vụ việc để có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc trên địa bàn.

THÁI BÌNH ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP...

(Tiếp theo trang 1)

các trường đã cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới các công trình trường học với tổng kinh phí 560,2 tỷ đồng; huy động các nguồn lực để mua sắm, bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu với tổng kinh phí 71,4 tỷ đồng.

đồng bằng sông Hồng, giải nhì toàn đoàn trong hội thi toàn quốc...

Năm học 2023 - 2024, với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo", ngành giáo dục Thái Bình tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động về phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức rà soát, tham mưu về kế hoạch sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; tăng cường đổi mới công tác quản lý giáo dục, quản trị nhà trường; triển khai hiệu quả chương trình GDPT

2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 10, lớp 11 và chương trình GDPT 2006 đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trong năm học vừa qua, đề nghị ngành giáo dục xây dựng kế hoạch, giải pháp để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế như thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị xuống cấp...; đồng thời, đẩy mạnh việc nhân rộng, lan tỏa những cách làm hay trong toàn ngành. Cùng với chủ đề năm học, ngành giáo dục cần xác định nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm học 2023 - 2024, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo để thực hiện tốt chương trình GDPT 2018. Tăng cường chuyển đổi

số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả hoạt động của ngành. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong giáo dục và công tác truyền thông để người dân hiểu, chia sẻ, đồng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục.

Đối với các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, đặc biệt là các vấn đề về cơ sở vật chất. Kết thúc năm học 2023 - 2024, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để xuất tham mưu tổng kết năm học của toàn ngành, bao gồm cả giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học để có bức tranh tổng thể về giáo dục Thái Bình.

SẴN SÀNG CHO LIÊN HOAN...

(Tiếp theo trang 1)

Tham quan các gian trưng bày tác phẩm tại Bảo tàng tỉnh và nghe lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng trước những kết quả các nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Bình đạt được tại liên hoan năm nay. Đồng chí thống nhất cách thức bố trí, trưng bày tác phẩm đạt giải và tác phẩm được tham gia triển lãm đến từ các tỉnh, thành phố; đồng thời, lưu ý công tác đón tiếp đại khách, khách mời tham gia liên hoan bảo đảm chu đáo, lịch sự, thể hiện lòng mến khách. Bên cạnh đó, liên hoan diễn ra đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên dự kiến sẽ đón tiếp đông du khách, người yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh về tham quan, vì vậy cần quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 25 năm 2023 sẽ góp phần thiết thực quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Thái Bình giàu truyền thống văn hóa đang trên đà hội nhập và phát triển.

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ NHIỄM CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

Hiểu đúng, thực hiện nghiêm

Kỳ 2: Minh bạch tạo đồng thuận

Sau quá trình rà soát, thực chứng, mặc dù còn ý kiến, kiến nghị từ phía công dân song việc chấn chỉnh, cương quyết dùng thực hiện chính sách đối với các trường hợp chưa đúng, chưa đủ điều kiện được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Rà soát cẩn trọng, thực chứng minh bạch

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Với mục tiêu không để người HDKC bị nhiễm CDHH bị thiệt thòi, không bỏ lọt các trường hợp đúng, đủ điều kiện mà không được hưởng chính sách, quá trình rà soát hồ sơ, thực chứng đã được ngành huy động lực lượng thực hiện hết sức cẩn trọng, minh bạch. Qua rà soát, phát hiện hồ sơ chưa đúng, chưa đủ điều kiện theo quy định đều có hướng dẫn cụ thể cho đối tượng bổ sung hồ sơ. Nếu bổ sung được và hồ sơ đủ điều kiện vẫn tiếp tục thực hiện chính sách đối với các trường hợp đủ. Nếu người bị nhiễm CDHH có yêu cầu giám định y tế để bổ sung hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục giới thiệu đến Hội đồng Giám định y khoa tỉnh để giám định, xác định bệnh, tật, dị dạng, dị tật làm cơ sở hưởng chính sách. Nếu trường hợp đúng thực hiện chính sách là đối tượng gián tiếp mà có khuyết tật sẽ được chuyển là đối tượng bảo trợ xã hội.

Quyết định số 09 của Bộ Y tế nên đã được hưởng lợi chế độ. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thái Thụy cho biết: Tại Thái Thụy, từ năm 2020 đến nay có hơn 500 trường hợp bị nhiễm CDHH, đã có 29 trường hợp bổ sung được hồ sơ hoặc giám định lại sức khỏe và được hưởng lợi chính sách.

Tại Vũ Thư, bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện cho biết: Với những trường hợp đúng chế độ trên địa bàn, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện đều nắm đầy đủ thông tin hồ sơ. Với các trường hợp mất giấy tờ hoặc có giấy tờ chưa đủ điều kiện để chứng minh tham gia chiến trường, Hội tích cực phối hợp cùng với ngành chức năng hỗ trợ các công dân vào chiến trường cũ hoặc đề nghị với Bộ Quốc phòng tạo mọi điều kiện để các công dân xin được xác nhận thời gian tham gia kháng chiến. Như trong thời gian qua tại địa phương có ông Phạm Văn Phương, xã Minh Quang bị dùng chế độ trợ cấp người HDKC bị nhiễm CDHH từ năm 2019 do chưa bảo đảm hồ sơ giấy tờ chứng minh chiến trường. Ông đã được các ngành chức năng đề nghị Bộ Quốc phòng thẩm định, bổ sung đầy đủ hồ sơ. Năm 2020, ông đã được hưởng lợi chế độ theo quy định. Ông Phương chia sẻ: Tôi rất tin tưởng

vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với sự minh bạch, khách quan trong thực hiện các quy định như hiện nay, những người thực sự đủ điều kiện nếu bổ sung được hồ sơ chắc chắn sẽ được hưởng chính sách như tôi.

Cũng tại huyện Vũ Thư, ông Trần Xuân Động, xã Song An là người được hưởng chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam từ năm 2009. Sau quá trình rà soát hồ sơ và thực chứng, tháng 11/2020 ông được thông báo là tạm dừng thực hiện chính sách bởi con đẻ của ông không mắc dị dạng, dị tật bẩm sinh trong số 17 bệnh, tật, dị dạng, dị tật theo danh mục quy định. Ông đề nghị được bổ sung hồ sơ y tế đối với bản thân mình. Ông Động cho biết: Quá trình bổ sung hồ sơ, tôi được giới thiệu giám định sức khỏe. Qua giám định, tôi mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, hiện tại tôi đã được hưởng lợi chế độ. Quá trình rà soát hồ sơ, giám định sức khỏe, tôi thấy các ngành làm việc công tâm, khách quan. Nên thực sự cảm ơn công tác của những người quy định thì mình sẽ được hưởng chế độ.

Chăm lo cho người có công bằng tất cả tình cảm và trách nhiệm

Ghi nhận công lao, cống hiến của các thế hệ tham gia HDKC, những năm qua, thực hiện các văn bản chỉ



Tổ công tác thực chứng của tỉnh tổ chức thực chứng, kiểm tra, đánh giá lại tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến. Ảnh tư liệu

đạo của Đảng, Nhà nước, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo ngành lao động - thương binh và xã hội tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên quan tâm chăm lo cho người có công. Riêng việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công trong đó có chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là phải thực hiện nghiêm, đúng, đủ, kịp thời, bảo đảm không để người HDKC phải chịu thiệt thòi, mất đi quyền lợi chính đáng của họ. Do nguyên nhân khách quan có nhiều sự thay đổi trong quy định của trung ương sau nhiều năm thực hiện và do việc thực hiện quy định của tỉnh chưa đúng với quy định của trung ương dẫn đến những sai sót nên phải bước đầu thực hiện chính sách với nhiều trường hợp. Nếu người HDKC hoặc con đẻ của họ bị dùng hưởng chính sách, các cấp, ngành liên quan phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho người bị dùng hưởng chính sách hiểu. Với các trường hợp có đề nghị bổ sung hồ sơ hoặc giám định lại sức khỏe đều phải tuân thủ quy định.

Gia đình bà từng có chồng và 2 con được hưởng chính sách đối với người HDKC bị nhiễm CDHH từ năm 2000. Song, sau quá trình rà soát hồ sơ, ông không có giấy tờ chứng minh ở vùng chiến trường có ảnh hưởng của CDHH nên 2 con ông phải dùng hưởng chính sách chuyển sang chế độ bảo trợ xã hội. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, các ngành, các cấp và nhiều tổ chức, cá nhân đã vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ. Nhiều năm nay, gia đình bà Mậu đã được xây, sửa nhà ở khang trang, cuộc sống vui vẻ bớt khó khăn.

Cũng như gia đình bà Mậu là gia đình bà Trần Thị Phê, xã Hòa Bình (Vũ Thư) có con gái là chị Bùi Thị Bích trước đây từng được hưởng chính sách bởi thuộc trường hợp con đẻ của người HDKC bị nhiễm CDHH. Tuy nhiên, sau khi rà soát, do không bảo đảm các điều kiện theo quy định đã dùng hưởng chính sách. Nhưng do chị Bích bị khuyết tật thần kinh nên gia đình được hưởng dẫn hoàn thiện hồ sơ chuyển sang chế độ bảo trợ xã hội. Hiện tại mỗi tháng chị Bích được hưởng trợ cấp 720.000 đồng, bà Phê cũng được hưởng chế độ trợ cấp cho người nuôi dưỡng. Bà

Phê chia sẻ: Mặc dù phải dùng chế độ song các ngành chức năng của tỉnh, huyện và địa phương đã hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục chuyển sang chế độ bảo trợ xã hội. Dù số tiền có thấp hơn trước đây song gia đình cũng không thiếu thốn vì mọi quy trình đều được làm rất chặt chẽ, công khai, minh bạch theo quy định.

Ông Trần Xuân Duyên, thôn Tà Lại, xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) là một trong những người bị dùng thực hiện chính sách. Hiện ông vẫn còn bản khoản, kiến nghị về việc dùng thực hiện chính sách của mình nhưng khi nói đến việc thực hiện các chế độ đối với người có công với cách mạng, ông khẳng định Đảng, Nhà nước, tỉnh luôn có nhiều chính sách quan tâm chăm lo cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Ông Duyên tâm sự: Vài năm trước, cần nhà tôi ở xuống cấp, được tỉnh, huyện và địa phương rà soát, lập hồ sơ đề nghị và được hỗ trợ kinh phí xây nhà từ nguồn kinh phí của trung ương. Với sự hỗ trợ 40 triệu đồng đã góp phần giúp tôi có nhà ở khang trang hơn hiện nay. Đây là sự quan tâm rất kịp thời đối với tôi.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Đối với từng trường hợp bị dùng thực hiện chính sách đều đã thực hiện theo quy trình hết sức chặt chẽ. Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành thực chứng và thực chứng phúc quyết. Ngành lao động - thương binh và xã hội cũng tích cực phối hợp với các ngành, địa phương xem xét thấu đáo đối với từng trường hợp bị dùng thực hiện chính sách, nếu đủ ứng các tiêu chí theo quy định đều chuyển sang hưởng các chế độ phù hợp như đối tượng bảo trợ xã hội nếu có khuyết tật; hưởng chế độ người cao tuổi nếu đủ tuổi hoặc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

(còn nữa)

TRẦN HƯƠNG - NGUYỄN CƯỜNG